

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH HƯNG YÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *1948*/UBND-KGVX

Hưng Yên, ngày *20* tháng 8 năm 2021

V/v thực hiện Công văn số  
5553/VPCP-KGVX của Văn  
phòng Chính phủ và Công văn  
số 6666/BYT-MT của Bộ Y tế

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Công văn số 5553/VPCP-KGVX ngày 12/8/2021 của Văn phòng Chính phủ về một số điểm chú ý trong thực hiện chỉ đạo về phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 6666/BYT-MT ngày 16/8/2021 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan, đơn vị; UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt, bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế, phát huy cao độ tính chủ động, sáng tạo để chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản theo phương châm “4 tại chỗ”. Căn cứ quy định tại Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, chủ động áp dụng hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền chỉ đạo áp dụng các biện pháp bảo đảm đúng tinh thần có thể cao hơn, sớm hơn nhưng không được thấp hơn, chậm hơn; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm các vi phạm quy định phòng, chống dịch.

2. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, UBND cấp huyện tiếp tục chỉ đạo UBND cấp xã, tổ phòng, chống dịch cơ sở, các lực lượng liên quan thực hiện nghiêm túc phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để phát hiện những người đến, về từ địa phương khác trong điều kiện dịch bệnh xuất hiện ở nhiều địa phương trong cả nước. Xử lý nghiêm người đến, về từ địa phương khác mà không khai báo và chính quyền cấp cơ sở khi không nắm được và không thực hiện các biện pháp quản lý y tế đối với người đến, về từ địa phương khác.

3. Trong trường hợp phải thực hiện giãn cách xã hội, nhất thiết phải thực hiện nghiêm, thực chất; tuyệt đối tránh tình hình thức, “chặt ngoài, lỏng trong”. Khi đã thực hiện giãn cách xã hội (*ở mức độ nguy cơ cao nhất theo Quyết định 2686 và theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ*) phải đảm bảo đúng tinh thần “ai ở đâu ở đó”. Đối với những người buộc phải di chuyển để khám, chữa bệnh, thực thi công vụ, sản xuất, lưu thông,... theo yêu cầu hoặc được sự cho phép của chính quyền thì cần được quản lý chặt chẽ, tăng cường